

รายงานผลการเข้ารับการศึกษาอบรม
ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล และพิพิธภัณฑสถานด้านโถง สำนักงานป.ป.ช. กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

หัวข้อบรรยาย “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน”

จากการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรของสำนักงาน ป.ป.ช. เพชรบุรี ได้มาให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความระมัดระวัง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากบุคคลภายนอก และการทำงานให้เป็นไปเพื่อองค์กรและประโยชน์ส่วนรวม/ชุมชน ไม่หวังประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวอย่างเช่น การไม่ใช้รถของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่รับสินบนจากผู้รับจ้าง และรวมถึงการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการต้องตรวจรับให้ถูกต้อง ตรวจนับได้จริง ซึ่งปัจจุบันปัญหาการร้องเรียนเรื่องรับผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปรากฏเป็นจำนวนมาก

หัวข้อบรรยาย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”

จากการรับฟังบรรยายปาฐกถาธรรม ของพระครูวัชรธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ได้ให้เกียรติความรู้ข้อคิดในการทำงานร่วมกันด้วยความรักสามัคคี ปราศจากอคติต่อกัน เพื่อให้องค์กรได้เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม และทั่วถึงทุกพื้นที่ พร้อมต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต และการพัฒนาปัญญา และให้เชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

หัวข้อบรรยาย “การทำงานด้วยหัวใจ”

หลักสำคัญในการทำงานจะต้องทำงานด้วยหัวใจจะต้องมีความรักในงานที่ตนเองทำ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อหัวหน้างาน ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในที่ทำงาน และต้องมีการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ เสมอ เหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงาน คือ ใจรัก ใจสู้ เอาใจใส่ ใจใส ใช้ปัญญา

/วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ...

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

**รับฟังการบรรยายตามจุดนิทรรศการ “การเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”
ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง สำนักงานป.ป.ช. กรุงเทพมหานคร**

จากการศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกง ของสำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพมหานคร เป็นการจำลองสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเล็กน้อย จนถึงปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้รับความเสียหาย และสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริง และได้สิ้นสุดที่ศาลแล้ว เพื่อเป็นข้อคิดและให้ทราบถึงกลโกงที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนมาดำเนินการและส่งต่อกระบวนการยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ได้จัดโซนนิทรรศการไว้ให้เยี่ยมชม จำนวน 10 โซน ประกอบด้วย

1. โซนลานสนุกคิด ได้จำลองสถานการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้คิดวิเคราะห์พฤติกรรมว่าเสี่ยงต่อการทุจริตหรือโกง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการค้นหา โดยสื่อสารผ่านสถานการณ์จำลอง
2. โซนเลือกทางเดิน เป็นวีดิทัศน์แสดงภาพรวมปัญหาการทุจริตของประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้ทราบถึงที่มาของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจากความเคยชิน แม้จะเป็นการโกงเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน
3. โซนเมืองมนต์ดำ สะท้อนความเสียหายและความด้อยพัฒนาของประเทศ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยได้ทราบถึงมูลค่าความเสียหาย จากเงินภาษีประชาชนจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และเพื่อปรับทัศนคติให้คนไทย มีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมของคนไทย
4. โซนตีแผ่กลโกง ที่มีเล่ห์เหลี่ยมซับซ้อน เป็นวิธีการโกงระดับประเทศ ได้แก่ ตัดสินบน ฮั้วประมูล ร่ำรวยผิดปกติ ปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือแจ้งเท็จทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม และขึ้นเชิงการทุจริตที่มีความซับซ้อน
5. โซนกำจัดกลโกง การเรียนรู้วิธีการกำจัดกลโกง และให้ทราบถึงหน่วยงานที่สำคัญในการทำหน้าที่กำจัดทุจริตคอร์รัปชันอย่างสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้รวบรวมพยาน หลักฐานที่สำคัญนำไปสู่การขู่ลงความผิด
6. โซนวันชี้ชะตา การยกตัวอย่างการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องแหล่งทำมาหากิน ของชาวบ้านอำเภอคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทที่เข้ามาประมูลงาน เนื่องจากทำผิดสัญญาจ้างจากภาษีของคนไทยทุกคน สาเหตุมาจากนักการเมืองระดับสูง ซึ่งได้หนีออกนอกประเทศไปแล้ว
7. โซนพลังคุณธรรม เป็นหอเกียรติยศเชิดชูบุคคลต้นแบบผู้สร้างคุณงามความดีให้กับสังคม และให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ซื่อสัตย์
8. โซนเมืองแห่งแสงสว่าง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากทุกภาคส่วน เพื่อตระหนักถึงการไม่ยอมรับวัฒนธรรมคอร์รัปชันให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
9. โซนพลเมืองข่าว ป.ป.ช. ส่งเสริมให้มีการร่วมใจกันทำหน้าที่นักข่าวพลเมือง แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตคอร์รัปชันให้หน่วยงาน ป.ป.ช. และสื่อสารมวลชนได้รับทราบ นำไปสู่การเปิดโปงขบวนการทุจริต
10. โซนรวมพลังเครือข่าย ส่งเสริมให้ประชาชนลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต